

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2024 - 2025

---***---

Hòa trong không khí náo nức cùng hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng ngày 5-9, học sinh trường Tiểu học Vĩnh Xá đã tham dự lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Trong buổi lễ khai giảng các em học sinh đầu cấp được các thầy cô cùng các anh, chị học sinh khối trên tổ chức “Lễ chào đón học sinh lớp 1” năm học 2024 - 2025 thật trang trọng và ấm áp. Năm nay, trường được đón 108 em học sinh chia thành 3 lớp do các cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoa, Ngô Thị Mai làm giáo viên chủ nhiệm. Các cô với lòng yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì học sinh thân yêu sẽ cho các em những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ khi bước chân vào mái trường tiểu học thân yêu.





Lễ chào đón học sinh lớp 1

Tiếp theo chương trình là những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc do các em học sinh trường Tiểu học Vĩnh Xá biểu diễn.





Những tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn

Về dự lễ khai giảng cùng với thầy và trò nhà trường, có các đồng chí lãnh đạo xã đến dự và có hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.



Đồng chí Đào Quang Phú- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Xá tặng hoa chúc mừng nhân dịp năm học mới.

Cô Đào Thị Huyền Sâm - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng. Cô đã điểm lại một số thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2023-2024. Về giáo viên: 1 đồng chí được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 1 đồng chí được tặng giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên, 2 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 đồng chí đạt danh hiệu GV Giỏi cấp tỉnh, 2 đ/c đạt GV Giỏi cấp huyện, 100% CBGV hoàn thành nhiệm vụ trong đó Lao động tiên tiến đạt 95,8 %. Về học sinh: 99,5% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 58,2 % học sinh được khen thưởng cấp trường. Thi giao lưu An toàn giao thông đạt giải Nhì cụm; tham gia các hội thi, sân chơi, giao lưu các em kết quả cao: 2 giải Vàng, 1 giải Đồng, 2 giải Khuyến khích - Violympic cấp quốc gia; 03 giải Nhất - Trạng nguyên TV cấp tỉnh; 1 giải Vàng - Vioedu cấp tỉnh; 1 giải Vàng, 1 giải Bạc - Trạng nguyên toàn tài. Tập thể nhà trường đạt Tập thể Lao động tiên tiến.



*Cô Đào Thị Huyền Sâm- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
đọc diễn văn khai giảng*

Trong bài diễn văn đã nhấn mạnh nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, đạt thành tích cao trong các sân chơi và các buổi giao lưu tập thể để nâng cao vị thế của nhà trường. Tiếp tục đổi mới việc triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Bên cạnh đó, trường sẽ tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.. Khai thác mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của trường.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2024-2025, thầy và trò Trường Tiểu học Vĩnh Xá tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiết mục múa “ Bài ca cô giáo trẻ” của các cô giáo trường Tiểu học Vĩnh Xá biểu diễn đã khép lại chương trình khai giảng năm học mới.



Tiết mục văn nghệ của giáo viên nhà trường

Buổi Lễ khai giảng của trường Tiểu học Vĩnh Xá diễn ra ngắn gọn, vui tươi, trang trọng, đầy ý nghĩa. Buổi lễ đã tạo nên khí thế hào hứng, phấn khởi, tâm thế sẵn sàng cho tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh cùng bước vào một năm học mới, hứa hẹn những thành công mới.